

คำนำ

ในยุคที่สังคมกำลังเปลี่ยนแปลงผ่านซึ่งท้าทายต่อมโนสำนึกทางจริยธรรมของสังคมและคำสอนทางศาสนาจะพบว่าจริยธรรมได้ถูกกล่าวถึงโดยบุคคลและองค์การระดับต่าง ๆ ที่มีทั้งการเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาจริยธรรมรวมถึงการส่งเสริมพัฒนาจริยธรรม แสดงให้เห็นว่าจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่าการจะขับเคลื่อนจริยธรรมให้เกิดขึ้นได้นั้นต้องเริ่มจากผู้นำหรือผู้บริหารขององค์การหรือสังคม ที่จะเป็นทั้งแบบอย่างแห่งการมีจริยธรรมและผลักดันให้วงล้อจริยธรรมได้หมุนไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

ตำราเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงขอบข่ายของคุณธรรมจริยธรรมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสอนทางพระพุทธศาสนาและกฎระเบียบที่สัมพันธ์กับจริยธรรม และได้ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมสำหรับนักบริหาร รหัสวิชา 2553206 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบบรรยายมาหลายปี โดยมีเนื้อหาที่ขอบเขตอยู่ในคำอธิบายรายวิชา ผู้เขียนได้กำหนดไว้เป็นบทต่าง ๆ ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวกับจริยธรรม คุณลักษณะบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนักบริหาร จรรยาบรรณของนักบริหาร จริยธรรมของนักบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักจริยธรรมที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาจริยธรรมสำหรับนักบริหาร และธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหาร ทั้งนี้ผู้เขียนได้ค้นคว้า รวบรวม นำมาเรียบเรียงประกอบเป็นตำราเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชานี้ได้ศึกษาเพิ่มเติม และเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักจริยธรรมสำหรับนักบริหารไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ขอกราบขอบพระคุณท่านนักวิชาการทั้งหลายที่ได้เรียบเรียงเอกสารตำราทางวิชาการที่สำคัญ ซึ่งผู้เขียนได้นำมาอ้างอิงในตอนท้ายของแต่ละบท และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร ผลเกิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยแสนอ ตรีวิเศษ ที่ได้กรุณาแนะนำข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการเขียนเป็นตำราเล่มนี้และ ดร.ธิตี ศรีใหญ่ ที่ได้กรุณาช่วยตรวจสอบความถูกต้องของรูปเล่ม

ท้ายนี้หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้เอกสารเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าผู้เขียนมีความยินดีและขอน้อมรับไมตรีจิตกัลยาณมิตรทางวิชาการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

สถาพรวิชัยรัมย์
มิถุนายน 2559